



Tìm sản phẩm của bạn...

Giỏ hàng của bạn
Chưa có đơn hàng**GOLD & WOOD**Từ khóa : **Đóng giường ngủ bàn ghế gỗ tự nhiên nội thất phòng ngủ bàn ăn kệ tivi tủ bếp**

GIƯỜNG NGỦ

SOFA

TỦ QUẦN ÁO

BÀN GHẾ GỖ PHÒNG KHÁCH

BỘ BÀN ĂN

NỘI THẤT GỖ PHÒNG KHÁCH

TỦ BẾP GỖ

Giường ngủ > [Giường ngủ gỗ tự nhiên](#) > [Giường ngủ gỗ sồi](#)Từ khóa liên quan: [giường ngủ cổ điển](#) [Giường ngủ gỗ xoan đào](#) [Giường ngủ gỗ cao su](#) [Giường ngủ gỗ sồi](#) [Giường ngủ gỗ căm xe](#) [Giường ngủ gỗ đỏ](#) [Giường tầng](#) [Giường đặc biệt](#)[Giường nhật](#) [giường 2 tầng](#) [giường ngủ đơn](#) [giường ngủ đôi](#) [Giường ngủ hiện đại](#)

Giường ngủ gỗ sồi kiểu Nhật bản

Giá liên hệ

668



Giường ngủ gỗ sồi 2 hộc kéo

Giá liên hệ

976



Giường ngủ gỗ sồi giá rẻ tpchm

Giá liên hệ

727



Giường ngủ gỗ sồi kiểu tron sáng bóng

Giá liên hệ

1445

Giường ngủ gỗ sồi - Sự lựa chọn tinh tế cho ngôi nhà

Giường ngủ gỗ đang chiếm lĩnh sự chọn lựa cho không gian phòng ngủ của các gia đình hiện nay. **Giường ngủ gỗ sồi** trong những năm gần đây được nhiều gia đình ưa chuộng sử dụng. Vậy giường ngủ bằng gỗ sồi là gì? Giường ngủ bằng gỗ sồi có những ưu điểm gì nổi bật? Giường ngủ gỗ sồi phù hợp với phong cách trang trí nào? Cùng tìm hiểu bài viết để biết thêm thông tin chi tiết nhé.

Giường ngủ gỗ sồi là gì?

Giường ngủ gỗ sồi là loại giường được làm từ gỗ sồi, đây là một loại gỗ tự nhiên được ưa chuộng ở nhiều nước. Tại Việt Nam, gỗ sồi được nhập khẩu trực tiếp từ nước Anh, nước Mỹ và Thụy Điển. Ở các nước châu Âu đây là loại giường ngủ bằng gỗ được nhiều gia đình lựa chọn cho phòng ngủ của gia đình. Hiện nay, các gia đình Việt có xu hướng lựa chọn loại giường ngủ bằng loại gỗ này để có những giấc ngủ ngon.

Giường ngủ gỗ sồi là sản phẩm nội thất được ưa chuộng cho phòng ngủ hiện nay

Gỗ sồi có 2 loại: gỗ sồi đỏ, gỗ sồi trắng. Gỗ sồi gây ấn tượng với các đường vân gỗ sáng đẹp, bắt mắt nên được sử dụng để làm các sản phẩm trang trí nội thất. Bên cạnh đó, với tính chất chống mối mọt nên các sản phẩm từ gỗ sồi được đánh giá cao về chất lượng. Trong đó, giường gỗ sồi là sản phẩm từ gỗ sồi được nhiều người lựa chọn sử dụng hiện nay.

Các loại giường ngủ gỗ sồi

Gỗ sồi được chia làm 2 loại: gỗ sồi đỏ, gỗ sồi trắng. Vì vậy, giường ngủ bằng gỗ sồi cũng có 2 loại: giường ngủ bằng gỗ sồi đỏ, giường ngủ bằng gỗ sồi trắng. Mỗi loại gỗ sồi đều có những điểm nổi bật khác nhau.

Giường ngủ bằng gỗ sồi trắng

Giường ngủ bằng gỗ sồi trắng rất được các hộ gia đình ở châu Âu ưa chuộng sử dụng cho phòng ngủ của ngôi nhà. Giường ngủ bằng gỗ sồi trắng toát lên sự tinh tế, sang trọng và hiện đại cho không gian phòng ngủ của gia đình.

Giường ngủ bằng gỗ sồi trắng có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và chống mối mọt hiệu quả. Những ưu điểm này giúp giường ngủ bằng gỗ sồi trắng có tuổi thọ sử dụng cao. Gỗ sồi trắng có khả năng thích nghi với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, nên được nhiều gia đình Việt ưu tiên sử dụng.

Giường ngủ bằng gỗ sồi đỏ

Giường ngủ bằng gỗ sồi đỏ được đánh giá với khả năng chịu lực tốt, độ bền cao theo năm tháng sử dụng. Giường ngủ bằng gỗ sồi đỏ không được đánh giá cao về khả năng chống thấm nước và độ bắt mắt của vân gỗ. Tuy nhiên, giường ngủ loại gỗ sồi đỏ vẫn được lựa chọn sử dụng vì toát lên nét quý phái và sự sang trọng cho không gian phòng ngủ.

Ưu điểm của giường ngủ gỗ sồi

Gỗ sồi có khả năng chịu nhiệt cao đặc biệt là chịu nhiệt tốt đối với khí hậu lạnh giá. Vì vậy, giường ngủ bằng gỗ sồi có thể chịu được khí hậu nóng ẩm và mưa nhiều quanh năm ở nước ta. Điều này, giúp các thành viên trong gia đình có một giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu, thoải mái và dễ chịu.

Giường ngủ bằng gỗ sồi giúp người sử dụng có những giấc ngủ sâu và thoải mái

Với khả năng chống mối mọt của gỗ sồi cao nên sản phẩm giường ngủ gỗ sồi cũng được đánh giá cao về khả năng chống mối mọt. Điều này giúp tăng tuổi thọ của giường ngủ bằng gỗ sồi từ 15 năm đến 20 năm sử dụng. Khả năng chống mối mọt giúp giường ngủ bằng loại gỗ này không bị biến dạng, hư hỏng khi sử dụng.

Gỗ sồi tuy nhẹ nhưng khả năng chịu lực rất cao, vì thế mà sản phẩm giường gỗ bằng loại gỗ này có khả năng chịu lực tốt. Vì vậy, người sử dụng không phải đắn đo, quan ngại về độ bền của giường ngủ gỗ sồi khi sử dụng.

Giường ngủ bằng gỗ sồi có tính chất chống thấm nước rất hiệu quả, nên thuận lợi và dễ dàng trong việc lau chùi bụi bẩn, chất dơ bám trên giường. Giường ngủ bằng gỗ sồi với vân gỗ sáng đẹp, bắt mắt tạo nên tính thẩm mỹ cao cho không gian phòng ngủ của gia đình.

Giường ngủ gỗ sồi phù hợp cho phong cách trang trí phòng ngủ nào?

Giường ngủ bằng gỗ sồi được thiết kế với nhiều mẫu mã khác nhau từ những mẫu giường ngủ đơn giản đến những mẫu giường ngủ cầu kỳ, kiểu cách. Vì vậy, giường ngủ này phù hợp cho tất cả các phong cách trang trí từ phong cách cổ điển đến phong cách hiện đại của phòng ngủ.

Tùy vào phong cách trang trí nội thất của phòng ngủ mà bạn lựa chọn kiểu giường ngủ bằng gỗ sồi phù hợp. Việc lựa chọn giường ngủ gỗ sồi phù hợp giúp tăng thêm tính thẩm mỹ, độ sang trọng và hiện đại cho phòng ngủ.

Cách lựa chọn giường ngủ gỗ sồi phù hợp cho phòng ngủ

Một giường ngủ bằng gỗ sồi phù hợp thì không gian phòng ngủ mới hoàn hảo và có tính thẩm mỹ cao. Sau đây là một số yếu tố cần chú ý để lựa chọn một giường ngủ bằng gỗ sồi phù hợp cho phòng ngủ của bạn.

Làm thế nào để lựa chọn giường ngủ bằng gỗ sồi phù hợp?

Kích thước giường ngủ bằng gỗ sồi

Kích thước là yếu tố bạn cần quan tâm khi lựa chọn giường ngủ bằng gỗ sồi phù hợp cho phòng ngủ của gia đình. Lựa chọn kích thước giường ngủ phù hợp để đảm bảo một giấc ngủ sâu và ngon cho người ngủ. Trên thị trường hiện nay giường ngủ gỗ sồi có nhiều kích thước khác nhau phù hợp như: dành cho trẻ nhỏ, dành cho người lớn,... Một số kích thước giường ngủ bằng gỗ sồi phổ biến hiện nay:

- ❖ Giường ngủ bằng gỗ sồi dành cho trẻ em: đối với loại giường đơn thì có kích thước chuẩn là 96cm x 190cm, 1m x 1m9 và 1m x 2m. Đối với loại giường đôi dành cho trẻ em thì kích thước chuẩn là 134cm x 190cm và 1m4 x 2m.
- ❖ Giường ngủ bằng gỗ sồi dành cho người lớn: đối với giường ngủ đơn thì có kích thước là 1m2 x 1m9, 1m3 x 1m9, 1m4 x 1m9. Với giường ngủ đôi thì có kích thước như: 1m5 x 1m9, 1m6 x 1m9, 1m5 x 2m, 1m6 x 2m.

Một lựa chọn giường ngủ gỗ sồi với kích thước 160cm x 200cm

Bên cạnh đó, bạn có thể lựa chọn loại giường King dành cho người lớn với kích thước chuẩn hiện nay là 1m8 x 2m và 1m9 x 2m. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn loại giường ngủ Super King với kích thước là 2m x 2m1, 2m x 2m2.

Kiểu dáng của giường ngủ bằng gỗ sồi

Kiểu dáng cũng là yếu tố người mua nên lưu ý khi lựa chọn giường ngủ bằng gỗ sồi cho phòng ngủ của gia đình. Hiện nay, giường ngủ bằng gỗ sồi với nhiều kiểu dáng khác nhau từ kiểu dáng đơn giản đến kiểu dáng cầu kỳ, nhiều họa tiết. Tùy theo phong cách trang trí phòng ngủ mà bạn linh động lựa chọn kiểu dáng của giường gỗ phù hợp.

Giá cả của giường ngủ bằng gỗ sồi

Giá thành là một trong các yếu tố để lựa chọn giường ngủ bằng gỗ sồi phù hợp đối với người mua. Để đáp ứng nhu cầu của người mua nên giá thành của giường ngủ bằng gỗ sồi rất đa dạng. Bạn nên lựa chọn mẫu giường ngủ bằng gỗ sồi có giá thành với túi tiền của mình.

Giường ngủ bằng gỗ sồi cho không gian phòng ngủ nhỏ

Đối với các hộ gia đình có thiết kế phòng ngủ có diện tích hạn chế thì việc lựa chọn một giường ngủ bằng gỗ sồi thông minh là lựa chọn tuyệt vời. Giường ngủ bằng gỗ sồi thông minh giúp tiết kiệm diện tích và tích hợp được nhiều công dụng hiệu quả. Hiện nay, người sử dụng có thể lựa chọn giường ngủ bằng gỗ sồi thông minh như:

Mẫu giường ngủ bằng gỗ sồi dành cho phòng ngủ khiếm tốn về diện tích

- ❖ Giường ngủ bằng gỗ sồi kết hợp bàn học.
- ❖ Giường ngủ bằng gỗ sồi kết hợp giá sách và bàn học.
- ❖ Giường ngủ bằng gỗ sồi kết hợp tủ quần áo.
- ❖ Giường ngủ bằng gỗ sồi kết hợp nhiều hộc đựng đồ.
- ❖ Giường ngủ bằng gỗ sồi kết hợp với sofa.
- ❖ Giường ngủ bằng gỗ sồi 2 tầng dành cho trẻ em với nhiều tiện ích hữu dụng.

Địa chỉ bán giường ngủ bằng gỗ sồi uy tín

Một địa chỉ bán giường ngủ bằng gỗ sồi uy tín sẽ đảm bảo chất lượng của giường ngủ mà người dùng sử dụng. Một địa chỉ bán giường gỗ chất lượng, sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về mẫu giường gỗ mà người dùng lựa chọn.

Với địa chỉ bán chất lượng người mua sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt tình để chọn lựa mẫu giường gỗ sồi phù hợp. Vì vậy, người mua nên chọn lựa những địa chỉ bán giường ngủ bằng gỗ sồi có uy tín trên thị trường để sở hữu một gương gỗ chất lượng.

Địa chỉ bán giường ngủ gỗ sồi uy tín tại TP. Hồ Chí Minh

GIUONGGO.NET , TP.HCM là địa chỉ bán giường ngủ bằng gỗ sồi uy tín và chất lượng hiện nay. Với bề dày 10 năm kinh nghiệm, GIUONGGO.NET cung cấp cho khách hàng nhiều mẫu giường ngủ gỗ sồi rõ nguồn gốc, sang trọng và hiện đại.

Mẫu giường ngủ bằng gỗ sồi đơn giản tại GIUONGGO.NET

Khi lựa chọn mua giường ngủ bằng gỗ sồi tại GIUONGGO.NET, khách hàng sẽ được nhân viên tư vấn tận tình để lựa chọn mẫu giường phù hợp. GIUONGGO.NET luôn áp dụng các chương trình giảm giá khi khách hàng mua giường ngủ gỗ tại đây.

Khi mua giường ngủ gỗ tại cửa hàng, sản phẩm sẽ được giao đến tận địa chỉ của người mua. Đối với khách hàng ở xa thì phía cửa hàng cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi miễn phí. Ngoài ra, GIUONGGO.NET áp dụng chính sách đổi trả sản phẩm nếu khách hàng không hài lòng trong quá trình sử dụng.

Mẫu giường ngủ gỗ sồi thịnh hành hiện nay

Để đáp ứng nhu cầu lựa chọn giường ngủ bằng gỗ sồi sử dụng của nhiều hộ gia đình mà mẫu mã của giường gỗ sồi ngày càng đa dạng, sang trọng. Với mẫu mã đa dạng, người mua có thể đưa ra nhiều sự lựa chọn giường ngủ bằng gỗ sồi phù hợp. Sau đây là một số mẫu giường ngủ bằng gỗ sồi được tinh tế, sang trọng và hiện đại được ưa chuộng hiện nay.

Mẫu giường ngủ bằng gỗ sồi dành cho trẻ em đơn giản

Mẫu giường ngủ thông minh bằng gỗ sồi dành cho trẻ em

Mẫu giường ngủ bằng gỗ sồi đơn giản và hiện đại

Mẫu giường ngủ bằng gỗ sồi đồ sang trọng và quý phái

Trên đây là các thông tin về giường ngủ gỗ sồi và các vấn đề xoay quanh về loại giường gỗ này. Hy vọng, bài viết đã giải đáp được các vấn đề mà bạn đang tìm kiếm. Chúc bạn lựa chọn phù hợp và có những giấc ngủ thoải mái khi lựa chọn sử dụng giường ngủ bằng gỗ sồi.

Tm kim nhieu: ■ Bàn ăn ■ Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên ■ Tủ Quần Áo ■ giường ngủ gỗ công nghiệp giá rẻ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

✉ hocnauan.org@gmail.com

☎ 000 000 000 0

🌐 giuonggo.net

HOTLINE: 0000 000 000

DỊCH VỤ CỦA CỬA HÀNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG



Giường ngủ đẹp giá rẻ
671 người theo dõi

Theo dõi Trang Chia sẻ

Copyright © 2020 by giuonggo.net. All Rights Reserved.



dmca

giường ngủ, tủ quần áo, giuongnguu, bàn trang điểm, kệ tivi, ke ti vi, kệ ti vi, ghe sofa, ketivi, ghế sofa, bàn thờ, nội thất, noithat, giường gỗ, giuong go, giường, giuonggo, bàn ăn, ban thờ ông địa, bàn thờ ông địa, ban ghe go, bàn ghế gỗ, bàn ghe gỗ, ban ghe phong khach, bàn ghế phòng khách, sofa gỗ, bàn ghế phòng khách, giường ngủ hiện đại, sofa goox, tủ thờ, bộ bàn ghế phòng khách, bo ban ghe phong khach, tủ quần áo go, bàn trang điểm gỗ, ghế gỗ, ghe go, bàn ghế gỗ phòng khách, ban ghe go phong khach, bàn gỗ, kệ ti vi gỗ, ban ghe, bàn ghế, giường ngủ đẹp, bàn ghe, bàn ăn gỗ, tủ quần áo gỗ công nghiệp, tủ gỗ, bàn ăn gỗ, kệ ti vi đẹp, kệ tivi đẹp, tủ go, tủ thờ gỗ, đồ gỗ, tủ gỗ quần áo, tủ gỗ quần áo, tủ quần áo đẹp, bàn thờ gỗ, mẫu tủ quần áo đẹp, mẫu giuong dep, tủ tivi, tủ đựng quần áo, bàn thờ gỗ, tủ đựng quần áo, kệ ti vi phòng khách, tủ đựng quan ao, tủ ti vi, bo ban ghe go, bộ bàn ghế gỗ, giường ngủ gỗ, tủ gỗ công nghiệp, bộ bàn ghế gỗ, bộ bàn ăn 6 ghế, giuong go dep, kệ để ti vi, bàn ăn đẹp, giường gỗ đẹp, bàn ăn đẹp, bàn trang điểm đẹp, mẫu giường gỗ đẹp, bàn ghế gỗ phòng khách giá 5 triệu, ghế sofa gỗ, ghe sofa go, salon gỗ, salon go, giường gỗ công nghiệp, đồ gỗ nội thất, giuong dep, giường hộp, bộ bàn ăn, bàn ghế ăn, mẫu giường ngủ đẹp, tủ đồ, salon gỗ, bo bàn ăn, ghế salon, ghế bàn ăn, bộ bàn ăn 4 ghế, ghế sa lông, bàn ghế sofa, ban ghe sofa, bộ bàn ghế, bo ban ghe, sofa gỗ hiện đại, tủ áo, bộ bàn ghế ăn, tủ trang điểm, gỗ việt, bộ bàn ghế ăn, giuong gỗ sồi, mẫu kệ tivi đẹp, bo ghe sofa, bộ bàn ghế gỗ phòng khách, bộ ghế gỗ, bo ban ghe go phong khach, ghế gỗ phòng khách, ban ghe dep, ban ghe dep, giường ngủ giá rẻ, giuong ngu giá rẻ, tủ de tivi, đồ nội thất, noi that, bàn phấn, tủ kệ ti vi, giường tân cổ điển, tủ tivi phòng khách, mẫu bàn trang điểm, tu quan ao, tủ tivi gỗ, ke tivi, kệ gỗ tivi, bàn phong khach, tủ quần áo hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ đẹp 2020, bàn ăn tron, bàn ăn 4 ghế, kê tivi, tập đầu giường, bàn ghế gỗ phòng khách dưới 10 triệu, những mẫu kệ tivi hiện đại đẹp, tủ treo quần áo, bàn tho, bàn ghế sofa gỗ, kệ tivi gỗ tự nhiên, mẫu tủ quần áo gỗ tự nhiên 4 cánh, nội thất gỗ, kệ ti vi gỗ công nghiệp, tủ quần áo giá rẻ, bàn ăn 6 ghế, mẫu tủ quần áo, ban trang diem, tủ quần áo đẹp hiện đại, kệ tủ tivi, tủ kệ tivi phòng khách đẹp, kệ ti vi hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách nhỏ, mẫu kệ tivi, mẫu kệ tivi phòng khách, tủ rượu gỗ, bàn ghế gỗ đẹp, ban ghe go dep, ghe phong khach, tủ quần áo gỗ tự nhiên, tủ áo gỗ công nghiệp, giuong ngu, giường ngủ gỗ công nghiệp, số pha gỗ, tủ áo quần, bàn ghế phòng khách hiện đại, mẫu ghê sofa gỗ đơn giản hiện đại, ban an, bàn ghế ăn đẹp, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách hiện đại, giường hiện đại, ghế đẹp, mẫu bàn trang điểm đẹp, kệ ti vi